

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

## ชีวิตจริงกับค่า MRLs



ขอว่าเรื่องระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ยอมรับได้ในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ หรือค่า MRLs ต่ออีกสักวัน

เมื่อวานได้เขียนให้รู้ถึงที่มาของค่า MRLs เป็นอย่างไร...ต้องได้รับปริมาณสารพิษไม่เกินไปกว่าที่กำหนด กินทุกวันต่อเนื่อง 20 ปีแล้วจะปลอดภัย แน่นอนหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัย ค่าที่ว่ามานั้น เป็นค่าปลอดภัย กินยังไงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว จะเอามาพูดมาเขียนทำไม น่าจะเอาเรื่องค่าที่อันตรายมีสารพิษตกค้างเกินค่า MRLs มาพูดถึงมากกว่า เพื่อให้เห็นภาพชัดมากขึ้น...วันนี้ขอยกตัวอย่างชัดๆที่มีการสู่มพืชผักผลไม้ แล้วมีการให้ข่าวพบสารพิษตกค้างเกินไปเท่านั้นเท่านั้น...ผักบุงจีน ตรวจพบสารไซเปอร์เมทริน ที่อียูแบนเพราะสิทธิบัตรหมดอายุ จีน อินเดีย ผลิตเกือบปีได้ ตกค้าง 1.50 มก./กก. เกินมาตรฐาน CODEX ที่กำหนดไม่เกิน 0.70 มก./กก. เกินไปถึง 114% มะเขือเทศ พบสารคาร์เบนดาซิม ตกค้าง 0.68 มก./กก. เกินมาตรฐาน CODEX ที่กำหนดไม่เกิน 0.50 มก./กก. เกินไปถึง 16%...แตงกวา พบสารอะซีเฟต ตกค้าง 0.06 มก./กก. ที่อียูกำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.01 มก./กก. เกินมาตรฐาน 500%...กะเพรา พบมีสารคาร์บาริล ตกค้าง 0.04 มก./กก. เกินมาตรฐานอียู ที่กำหนดค่า MRLs ไว้ที่ 0.02 มก./กก. เกินมาตรฐาน 100% เห็นเปอร์เซ็นต์การตกค้างเกินมาตรฐานแล้วน่ากลัวจริงๆ แต่อยากให้อุณหภูมิของค่าว่า “มก./กก.” ที่มีความหมายว่า เราต้องกิน ผักบุงจีน มะเขือเทศ แตงกวา กะเพรา วันละ 1 กก. ถึงจะได้รับสารพิษในระดับที่อันตราย...ในชีวิตจริง มีใครกินวันละ 1 กก.บ้าง

โดยเฉลี่ยแล้วคนไทยกินกะเพราวันละ 15 กรัม (ไม่ถึงขีด) กินผักบุงจีนวันละ 73 กรัม มะเขือเทศวันละ 83 กรัม แตงกวาวันละ 235 กรัม ที่สำคัญ ผักที่นำไปตรวจวิเคราะห์นั้น ไม่มีการล้าง ไม่เหมือนเราซื้อมากิน ต้องเอามาล้างก่อน และยังต้องผ่านความร้อน ต้มผัดแกงทอด ล้วนแต่ทำให้สารพิษตกค้างจางหาย แถมยังกินกันแค่เศษเสี้ยวของ 1 กก. และไม่ได้กินทุกวันนาน 20 ปี แล้วจะมาตื่นตระหนกกับเรื่องพวกนี้ให้คนบางกลุ่มหาकिनคล่อง ไปทำไม

## แปลงใหญ่ไปไม่เป็น ขอกู้สะดุดระบบไม่ชัด



นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ในช่วงปี 2558/2559 การจัดทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิต การจำหน่าย สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำลง หลายพื้นที่มุ่งเร่งเพิ่มจำนวนปริมาณแปลงใหญ่ให้ได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงเกษตรฯ กำหนดไว้ 600 แปลง ส่งผลให้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ในหลายพื้นที่เริ่มส่อเค้าปัญหา เกิดข้อผิดพลาด เกษตรกรที่รวมตัวเป็นแปลงใหญ่ ไม่มีความเข้มแข็งทั้งในการบริหาร การจัดการผลิต



“ปีที่ผ่านมาเป็นปีเริ่มต้น ทำให้ยังไม่เห็นจุดอ่อนของแปลงใหญ่ แต่หลังจากมีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ย 0.01% จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อให้เกษตรกรในโครงการแปลงใหญ่ ได้ยื่นขอกู้จำนวน 381 กลุ่ม แต่ผ่านการอนุมัติแค่เพียง 53 กลุ่ม สาเหตุเพราะกลุ่มเกษตรกรไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ไม่มีการจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหาร ทั้งเรื่องการแต่งตั้งประธานกลุ่ม สมาชิกไม่ยอมค้ำประกันซึ่งกันและกัน ที่สำคัญไม่มีแผนการผลิตที่ชัดเจน จนกลายเป็นต้นเหตุทำให้ ธ.ก.ส.อนุมัติเงินกู้ให้ไม่ได้”



เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว นายสมชาย บอกว่า ทั้งพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่เดิม และพื้นที่ที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2560 อีกจำนวน 912 แปลง กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ จึงได้กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ต้องเริ่มจาก 3 ปัจจัยหลักคือ พื้นที่ต้องเหมาะกับการปลูกพืชตามอะกรีแมป (Agri-Map) แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ โดยพืชนั้นต้องอยู่ในเขตที่วิเคราะห์เหมาะสม ต้องมีแหล่งน้ำอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และแก้จุดอ่อนในเรื่องของการรวมกลุ่มกันของประชาชนที่รวมแปลงใหญ่ โดยใช้องค์กรภาคประชาชน ทั้งสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ศูนย์ข่าวชุมชน ศูนย์กำจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นกลุ่มถาวรมาเป็นองค์ประกอบเพื่อให้บริหารจัดการแปลงใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องมีตัวชี้วัดเสริมในด้านการตลาด โดยแปลงใหญ่ทุกแห่งต้องมีศูนย์เรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเป็นที่ปรึกษาดูแลให้คำแนะนำ

### “ประยุทธ์” ชูปลดปลัดกระทรวง



พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ว่า การจัดทำงบประมาณปี 2561 หน่วยงานต่างๆจะต้องบูรณาการงานร่วมกันทั้งที่เป็นหน่วยงานในกระทรวงเดียวกันและนอกกระทรวง อย่ามองงานเป็นจุดๆเพียงเรื่องเดียว ต้องมองภาพใหญ่มาก่อนแล้วค่อยดูในภาพย่อยให้เชื่อมโยงกัน ไม่เช่นนั้นงบประมาณที่จะใช้จะกลายเป็นเบี้ยหัวแตก เช่น โครงการต่างๆของรัฐบาลในอดีต เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาก็พบว่าที่ไม่สำเร็จ เพราะทำเป็นเรื่องๆ ไม่ดูในภาพรวมเช่นเรื่องน้ำ จัดหาน้ำได้แล้ว แต่ไม่มีการส่งต่อไปในพื้นที่ ต่อไปนี้ต้องพิจารณาตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปถึงวิธีบริหารจัดการและผู้รับประโยชน์ต้องพิจารณาตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ถ้างานมีความสอดคล้องกันก็จะเกิดผลสัมฤทธิ์สู่ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

“การทำงานจะต้องมีแผนเชื่อมโยงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ถ้าจะทำเส้นทางก็ต้องเชื่อมโยงชัดเจน ถ้าอยู่นอกพื้นที่เหล่านี้จะทำไปทำไม หรือการสร้างรถไฟฟ้าให้แต่ละเส้นทางถ้าไม่เชื่อมโยงต่อกันจะทำไปทำไม วันนี้แค่ 1 กิโลเมตร (สถานีบางซื่อและเตาปูน) ยังต่อไม่ได้เลย ซึ่งจะต้องต่อให้ได้ภายในรัฐบาลนี้ ไม่เช่นนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูก

เล่นงาน ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำ เตียวผมทำให้ ผมจะทำเอง 2 ปีแล้วยังติดปัญหา ติดอะไรกันนักหนาอ้าง กฎระเบียบกฎหมาย ก็ผมบอกแล้วไงว่าจะดูให้ก็บอกมาจะแก้ไข”

นอกจากนี้ จะออกคำสั่งให้สำนักปลัดกระทรวงทุกกระทรวง แต่งตั้งบุคคลขึ้นมาทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละกระทรวงเป็นการเฉพาะ และบุคคลเหล่านี้จะต้องชี้แจงได้หากมีการเรียกมาสอบถามถึงความคืบหน้า ซึ่งหลังจากนี้ ตนจะมีการเรียกประชุม หากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ปลัดกระทรวงไม่สามารถชี้แจงได้ ปลัดกระทรวงต้องตอบคำถามให้ได้ หากตอบไม่ได้ก็อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตั้งแต่ปี 2560-2564 การใช้งบประมาณจะมีความเชื่อมโยงกัน และจะหางบประมาณเสริมกลางปี 2561 เหมือนปีงบประมาณ 2560 ที่ได้หางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมวงเงิน 190,000 ล้านบาท และจะเห็นงานออกมาเป็นรูปธรรม ถ้าหน่วยงานใดไม่ทำแผนให้สอดคล้องกันจะไม่ได้รับงบประมาณ